



# ผลสรุปจากข้อเสนอนโยบายที่งาน APNIC 44

## ผลสรุปจากข้อเสนอนโยบายที่นำมาอภิปรายที่งาน APNIC 44

ในการประชุมนโยบายแบบเปิดที่งาน APNIC 44 เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน ได้มีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ดังต่อไปนี้

### ข้อเสนอที่ 116 ห้ามไม่ให้ถ่ายโอน IPv4 address ภายใต้นโยบายปิดกั้น Final /8

ข้อเสนอนี้ได้รับมติเอกฉันท์พร้อมกับข้อแก้ไขต่างๆ ปัจจุบันข้อเสนอนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นก่อนนำไปปฏิบัติใช้ สภามบริหาร APNIC ได้กำหนดให้มีการระงับทรัพยากรทั้งหมดที่อาจได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์สุดท้ายของข้อเสนอนี้ไว้ชั่วคราว หากนโยบายนี้ได้ออกปฏิบัติใช้ การถ่ายโอน address ทั้งหมดจาก 103/8 block จะถูกจำกัดจนถึงห้าปีหลังจากการมอบหมาย

### ข้อเสนอที่ 118 ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายในภูมิภาค APNIC

ข้อเสนอนี้ ต้องการยกเลิกข้อกำหนดเพื่อแสดงความจำเป็นเมื่อการถ่ายโอน IPv4 address ไม่ได้รับมติเอกฉันท์ ผู้พูดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ ประธานตั้งข้อสังเกตแก่ผู้พูดสามคนที่คัดค้านข้อเสนอนี้ และกล่าวว่าหากผู้ร่างต้องการดำเนินการตามข้อเสนอนี้ต่อไป เขาควรพิจารณาข้อคิดเห็นทั้งหมดและแก้ไขข้อเสนอนี้

### ข้อเสนอที่ 119 การถ่ายโอนชั่วคราว

ข้อเสนอนี้ ต้องการสร้างกลไกสำหรับการถ่ายโอน IPv4 addresses เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะกลับคืนสู่บัญชีต้นทางเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่ง ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับมติเอกฉันท์ ประธานให้ผู้ร่างพิจารณาคำถามต่างๆ ที่มีการยกขึ้นในระหว่างการอภิปราย เนื่องจากการชี้แจงบางอย่างนั้น อาจช่วยให้เขาคิดข้อเสนอที่ดีที่จะทำให้ได้รับมติเอกฉันท์ได้

### ข้อเสนอที่ 120 แผนการสิ้นสุดการใช้งาน Final /8 pool

ข้อเสนอนี้ ต้องการให้เห็นด้วยกับนโยบายภายหลังสิ้นสุดการใช้งาน (post-exhaustion) และการจัดการ pool สำหรับ Final /8 (103/8) ซึ่งข้อเสนอนี้ไม่ได้รับมติเอกฉันท์ การอภิปรายเกี่ยวกับความยุติธรรมและการจัดการรายชื่อผู้โทร ทำให้มีการตั้งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ประธานได้ส่งข้อเสนอนี้กลับไปยังบัญชีรายชื่ออีเมลและได้เชิญชวนให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำแก่ผู้ร่าง โดยผู้ร่างกล่าวว่าเขาจะนำเสนอข้อเสนอนี้ในรูปแบบใหม่ในอนาคต

### ข้อเสนอที่ 121 การอัปเดตนโยบาย "การกำหนด IPv6 ในเบื้องต้น"

ข้อเสนอแรกจากสองข้อที่เกี่ยวข้องกันและที่ต้องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอใช้งานการกำหนดพื้นที่ IPv6 นั้นได้รับมติเอกฉันท์ ข้อเสนอนี้ให้ความสำคัญกับการกำหนดเบื้องต้นมากกว่า การตั้งค่าเดิม (/32) เป็นหลัก การปรับเปลี่ยนนี้ จะทำให้การขอใช้งานว่าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนของผู้ใช้งาน ขอบเขตของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร การสร้างโครงสร้างทางลำดับขั้นและภูมิศาสตร์ขององค์กร การแบ่งส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรักษาความมั่นคง และความยั่งยืนของการกำหนดตามที่วางแผนไว้

### ข้อเสนอที่ 122 การอัปเดตนโยบาย "การกำหนด IPv6 ในภายหลัง"

ได้รับมติเอกฉันท์เช่นกัน ข้อเสนอนี้เหมือนกับข้อเสนอที่ 121 (ข้างบน) ข้อเสนอนี้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอใช้งานสำหรับการขอในภายหลังเพื่อการกำหนดมากกว่า การตั้งค่าเดิม (การเพิ่มการกำหนดเป็นสองเท่า) ซึ่งมันทำให้มีการประเมินปัจจัยเดียวกันกับข้อเสนอที่ 121 เจ้าของบัญชีจะยังคงต้องบรรลุอัตราการใช้ประโยชน์ในแบบเดียวกันเพื่อเป็นเหตุผลของการกำหนดในอนาคต

## ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

- Subscribe ในบัญชีรายชื่ออีเมลสำหรับการอภิปรายนโยบาย
  - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- เยี่ยมชมเว็บเพจนโยบาย APNIC 44
  - <https://conference.apnic.net/44/policy>

